
146. löggjafarþing 2016-2017. 
402. mál.

Umsögn

um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2018-2022.

Frá 1. minni hluta umhverfis- og samgöngunefndar.

A. Meginumsögn.
Undir umhverfis- og samgöngunefnd heyra fjögur málefnasvið, samgöngur og fjarskipti, 

umhverfismál, orkumál og sveitarstjórnir og byggðamál. Þau skiptast í 16 málefnaflokka. Í 
fjármálaáætluninni eru sett fram markmið fyrir málefnasvið og málefnaflokka. Þau eru mörg 
hver metnaðarfull og markverð, önnur duga til að halda í horfinu og allnokkur eru ekki í 
samræmi við þarfir og hóflegar kröfur samfélagsins. Í eftirfarandi köflum er fjallað um 
markmið í hverjum málefnaflokki. Til þess að meta áætlunina er í langflestum 
málefnaflokkum einungis unnt að leggja út af breytingum ríkisútgjalda til hvers flokks milli 
ára frá 2017 til 2018, svo frá 2018 til 2019 og þannig koll af kolli til breytinga milli áranna 
2021 og 2022. Þessar áætluðu upphæðir er að finna í einni töflu (breytingar ár frá ári - frá 2015 
til 2107) og í einni línu aftast í kafla um hvert málefnasvið. Í tilviki orkumála og 
umhverfismála skarast fjárveitingar.

Þessu er svona háttað:

Samgöngumál/fjarskipti:
2017-2018: 34.775 -  35.761
2018-2019: 35.762 -  36.230
2019-2020: 36.230 -  37.053
2020-2021: 37.053 -  37.002
2021-2022: 37.002 -  40.388

+ 986 millj. kr.
+ 468 millj. kr.
+ 823 millj. kr.
- 51 millj. kr.
+ 3.386 millj. kr.

Orkumál:
2017-2018: 3.725 -  3.695
2018-2019: 3.695 -  3.757
2019-2020: 3.757 -  3.824
2020-2021: 3.824 -  3.888
2021-2022: 3.888 -  3.958

- 30 millj. kr. 
+ 62 millj. kr. 
+ 67 millj. kr. 
+ 64 millj. kr. 
+70 millj. kr.

Umhverfismál:
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021 
2021-2022

15.597 -  16.583 
16.583 -  16.340 
16.340 -  16.286 
16.286 -  16.564 
16.564 -  16.882

+ 986 millj. kr.
- 243 millj. kr.
- 54 millj. kr.
+ 278 millj. kr. 
+ 318 millj. kr.

Sveitarstjórnir og byggðamál:



2017-2018: 20.269 -  20.701: + 432 millj. kr.
2018-2019: 20.701 -  21.347: + 646 millj. kr.
2019-2020: 21.347 -  21.810: + 463 millj. kr.
2020-2021: 21.810 -  22.259: + 449 millj. kr.
2021-2022: 22.259 -  22.720: + 461 millj. kr.

Þessu til viðbótar er réttmætt að líta til greina sem styðja við markmið á fyrrgreindum 
málefnasviðum, einkum til sviðsins Rannsóknir, nýsköpun og þekkingargreinar og til sjö skóla 
á háskólastigi. Á því fyrrnefnda má reikna um 120 millj. kr. viðbótarframlög að meðaltali milli 
ára á fimm ára tímabilinu frá 2017 til 2021. Á því síðarnefnda er 660 millj. kr. hækkun 
framlaga milli áranna 2017 og 2018 en eftir það standa viðbótarframlög nánast í stað milli ára 
þar til hækkun sem nemur 790 millj. kr. kemur fram frá 2021 til 2022.

Þess ber að geta að á málefnasviðunum Umhverfismál og Háskólar er byggingarkostnaður 
hafður með, bæði vegna byggingar gestastofa þjóðgarða og viðbótarhúsnæðis Háskóla 
Íslands. Í raun eru fjármunir innan beggja sviðanna þar með lægri en fram kemur í töluliðum 
áætlunarinnar svo nemur hundruðum milljóna króna.

Borið saman við markmið ríkisfjármálaáætlunar og tilgang hennar er ljóst að markmiðum 
áætlunarinnar er ekki náð, miðað við áætlaðar viðbótarfjárhæðir. Framkomnar tölur á þeim 
fjórum málefnasviðum sem hér er fjallað um standast alls ekki lágmarkskröfur um aukin 
framlög í fimm ára áætlun á tímum örra loftslagsbreytinga, vanræktra innviða, 
vanfjármagnaðs velferðarkerfis og krafna um öfluga byggðaþróun. Í áætlunina vantar víðast 
hvar upplýsingar um grófa skiptingu fjárframlaga milli málefnaflokka. Þar vantar aðskilnað 
fjárfestinga og reksturskostnaðar og upplýsingar sem auðvelda gegnsæi svo taka megi næsta 
skref til fjárlagagerðar. Enn fremur er sá rammi með hámarksútgjaldaþaki er nemur 41,5% af 
VLF, ásamt kröfu um að ríkisútgjöld stýrist eingöngu af hagsveiflunni, ónothæfur grunnur 
pólitískrar hagfræði; hagfræði sem ekki er unnt að fallast á. Fjármálaáætlunin sem lögð er 
fram árið 2017 til fimm ára eykur misrétti, bætir í ójöfnuð og er til varnar því vaxandi 
auðmagni sem er á hendi verulegs minni hluta þjóðarinnar.

Heildarniðurstaða: Pólitísk hagfræði ríkisstjórnarflokkanna, undirstaða
fjármálaáætlunar, er andsnúin jöfnuði, samfélagslegri velferð, sjálfbærri þróun og hagsæld 
þorra þjóðarinnar. Henni ber að hafna.

B. Umsagnir um málefnaflokka sem heyra undir umhverfis- og samgöngunefnd
1. Samgöngur og jjarskipti (11).
Vegakerfið.

Meginmarkmið þessa málasviðs eru tilgreind í lögum um samgönguáætlun og 
fjarskiptaáætlun. Þau eru greiðar, hagkvæmar og öruggar samgöngur, umhverfisleg sjálfbærni 
og jákvæð byggðaþróun. Þá á jafnframt að meta og taka tillit til þarfa ferðaþjónustunnar fyrir 
bættar samgöngur.

Engum blöðum er um það að fletta að fjármunir til samgöngumála hafa verið naumt 
skammtaðir síðustu ár. Framlög til vegagerðar sem hluti af vergri landsframleiðslu eru í 
lágmarki og hafa engan veginn tekið við sér eftir hrun. Fjármálaáætlun tekur ekki á þeirri 
gríðarlegu þörf sem sú staða hefur skapað og er ekki í takti við samgönguáætlun sem Alþingi 
hefur þó samþykkt.

Samgönguáætlun fyrir árin 2015-2018 greindi ítarlega þá þörf sem er á framkvæmdum og 
viðhaldi í vegakerfinu. Ný ríkisstjórn hefur kosið að hafa hana að engu og setja mun minni



fjármuni í samgöngur en nauðsyn ber til. Það er því hæpið að segja að þau meginmarkmið 
sem lög kveða á um verði uppfyllt.

Fjárveiting til samgöngumála árið 2017 nemur ríflega 33 milljörðum kr., eftir 
viðbótarframlag. Fjármálaáætlunin bætir í raun ekki nema 1 milljarði kr. við þann ramma þar 
sem stærsti hluti viðbótarinnar felst í því að gera viðbótarframlagið 2017 varanlegt.

Hvað þörf á fjármunum og forgangsröðun verkefna varðar, vísast til samþykktrar 
samgönguáætlunar sem sjá má á þingskjali 1801 frá 145. löggjafarþingi.

Þá vekur athygli að í fjármálaáætlun er ekki gert ráð fyrir neinum fjármunum til þróunar 
borgarlínu, þrátt fyrir að um hana sé getið í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Hið sama gildir 
um hafnir og flugvelli; allt of naumt er skammtað miðað við þá þörf sem er listuð í 
samgönguáætlun.

Fjarskipti.
Hvað fjarskipti varðar hyggst ríkisstjórnin engu bæta í þegar kemur að ljósleiðaravæðingu 

landsins. Stuðst er við áætlun fyrri ríkisstjórnar um uppbyggingu á ljósleiðarakerfinu með 450 
millj. kr. árlegu framlagi til ársins 2020. Það er miður að það hagvaxtarskeið sem nú ríkir skili 
sér ekki í auknum fjármunum til þessara mála.

Niðurstaða.
Fjármunir til málaflokksins eru af allt of skornum skammti. Það er ljóst að fjárþörfin er 

gríðarleg og ef vel á að vera þyrfti um 10 milljarða kr. árlega aðeins í viðhald. Ríkisstjórnin 
treystir sér ekki til að fara eftir samþykkt Alþingis um samgöngumál sem birtist í 
samgönguáætlun og ber þar mikið á milli. Tillögu hennar ber því að hafna.

2. Umhverjismál (17).
Í umhverfismálum er gerð grein fyrir átta málefnaflokkum. Má telja að flestir skarist í ljósi 

loftslagsmála, allt frá landgræðslu og skógrækt til ferðaþjónustu. Áskoranir eru sagðar einkum 
þrjár, þ.e. viðbrögð við skuldbindingum vegna Parísarsamkomulagsins, sjálfbær landnýting 
og endurheimt vistkerfa, ásamt náttúruvernd vegna aukins álags ferðamennsku, og loks eru 
talin upp ýmis verkefni vegna náttúruvár. Allt þetta á að ganga eftir undir áætlun um fjármuni 
að upphæð 1.285 millj. kr. á næstu fimm árum til viðbótar við heildarupphæð af stærðargráðu 
15-16 milljarðar kr. ár hvert, frá 2016 að telja. Þar af er niðurskurður fyrirhugaður í tvö 
fjárhagsár, milli 2018-2020. Inni í aukandi fjárhagsliðum er falinn kostnaður við byggingu 
gestastofa í þjóðgörðum.

Í fjármálaáætlun eru sett fram markmið eftir starfssviðum, alls níu markmið. Töflur með 
markmiðunum, mælikvörðum og upphafsstöðu, ekki árið 2017 heldur 2016, og viðmiðum 
2018 og 2022, eru birtar í áætluninni en aðrar töflur eru með tímaáætlun og kostnaðardálkum. 
Sums staðar eru tímaáætlunardálkar tómir og hvergi upphæðir í kostnaðardálkum, væntanlega 
með þeim rökum að sú vinna bíði fjárlagagerðar. Gerir það mat á ríkisfjármálaáætlun heldur 
torvelt.

Loftslagsmál.
Markmið í loftslagsmálum varða bæði losun gróðurhúsagasa og bindingu kolefnis. Þar á 

að undirbúa og vinna aðgerðaáætlun fram til 2030 og auk þess eru settar fram fjórar aðrar 
megináherslur. Á öll markmiðin má fallast með jákvæðum huga.

Hins vegar er hvergi unnt að sjá í áætluninni hvaða viðbótarfjármagn í heild er til reiðu í 
vinnu við loftslagsmál sem slík. Leita verður til annarra málefnaflokka og reyna að meta hvað 
af fjármagni til þeirra geti talist framlag til loftslagsmála. Að frátöldu framkvæmdafé við 
fasteignir og náttúruvárvarnir má ætla að einungis fáein hundruð milljóna króna fáist til



aðgerða og rannsókna sem tengja má loftslagsmálum á öllu tímabili fjármálaáætlunar. 

Landgræðsla.
Einhver markmið ríkisstjórnarinnar í landgræðslu felast eflaust í almennri áætlun um að 

uppfylla markmið Parísarsamkomulagsins. Búast má við nánari útfærslu í aðgerðaráætlun sem 
unnið er að. Mat á fjármálaáætlun að þessu leyti, hér og nú, er ótækt.

Áætlað fjármagn að upphæð um 4 milljarðar króna hafa farið til náttúruverndar, 
landgræðslu skógræktar o.fl. á síðastliðnu og yfirstandandi ári Augljóslega verður að bæta við 
fé til beinnar landgræðslu og endurheimtar vistkerfa ef ná á markmiðum 
Parísarsamkomulagsins. Með 500 millj. kr. framlagi á ári er unnt að tvöfalda afköst í 
landgræðslu og með 1 milljarði kr. á ári fjórfaldast afköstin. Hvergi í áætluninni má finna 
hvaða markmiðum er stefnt að þar eða hvort auka eigi fjármagn til málefnaflokksins og hvað 
þá ýjað að stærðargráðu. Öflugt átak í landgræðslu rúmast augljóslega ekki í áætluninni af 
viðbótarupphæðum og skerðingum að dæma.

Skógrækt.
Eftir efnahagshrunið 2008 dróst skógrækt fyrir opinbert fé harkalega saman (um 50%) og 

hefur ekki aukist umtalsvert eftir það. Tiltekin markmið til úrbóta koma ekki fram í 
fjármálaáætluninni.

Ánægjuleg verkefni á borð við Hekluskóga og skógrækt næst Þorlákshöfn hafa verið 
fjármögnuð að undanförnu og verða það áfram. Hvað sem því líður vantar hundruð milljóna 
króna til að að koma skógrækt til mun betra horfs og efla kolefnisbindingu með tilliti til 
Parísarsamkomulagsins. Með 200 millj. kr. framlagi á ári má tvöfalda skógrækt og fjórfalda 
með fáeinum hundruðum milljóna króna á ári.

Áætlað viðbótarfjármagn er ekki hægt að sigta úr árlegum upphæðum til þessa 
málefnasviðs. Má telja augljóst að framsæknar, nýjar aðgerðir krefjast miklu hærri upphæðar 
en rúmast í þeim 257 millj. kr. á ári sem að meðaltali eru til reiðu á fimm árum í allt sem 
flokkast undir málefnasviðið Umhverfismál.

Rannsóknir og vöktun.
Markmið í rannsóknum og vöktun á náttúru Íslands eru prýðileg í áætluninni, svo sem mat 

á ástandi friðlýstra svæða, innleiðing vöktunar á stöðu og nýtingu gróður- og 
jarðvegsauðlinda, þétting mælanets vöktunarkerfa vegna náttúruvár, skráning berggrunns og 
rannsóknir á áhrifum loftslagsbreytinga.

Áætlað fjármagn til alls þessa, sem er að mestu viðbætur við áður fjármaganaða vinnu (3,3 
milljarðar kr. 2017), er óljóst. Enn og aftur er vandséð hvernig 1.285 millj. kr. viðbætur í heild 
við u.þ.b. 16 milljarða króna framlag til málefnasviðsins geti rúmað aukið fé til rannsókna og 
vöktunar sem hleypur á að giska á 100-200 millj. kr.

Friðlýsingar og náttúruvernd.
Markmiðin í þessum málefnaflokki felast í tíu nýjum friðlýsingum, til viðbótar við 112 

svæði. Vinna á áætlanir um stjórnun og vernd allra þessara svæða og um verndum 
miðhálendisins. Öllu þessu ber að fagna.

Viðbótarfjármagn til málefnaflokksins er vafalítið ekki mjög há upphæð, að slepptri 
landvörslu, en er hvergi áætlað í áætluninni. Enn og aftur má sterklega efast um að nauðsynleg 
viðbótarupphæð verði í raun til reiðu gangi áætlunin eftir.

Ferðaþjónusta.
Mikið af opinberum fjármálum sem varða atvinnugreinina falla undir önnur ráðuneyti en



umhverfis- og auðlindaráðuneytið og þar með umhverfis- og samgöngunefnd. Hér verður þó 
minnst á rekstur þjóðgarða og friðlýstra svæða. Þar mæðir afar mikið á landvörslu. Hana er 
ákaflega brýnt að auka mjög. Það verkefni er hvergi markmiðssett í fjármálaáætlun. 
Landvarsla rúmast innan fjárveitinga til þjóðgarða, miðað við núverandi fyrirkomulag. Þar 
vantar háa upphæð nú þegar og næstu ár. Vera má að fyrirhuguð heimild þjóðgarða til 
gjaldtöku með ýmsum hætti eigi að fjármagna aukna landvörslu. Sú ætlan dugar skammt 2017 
og sennilega líka 2018, ef af verður. Hvergi er þó vikið að þessu í áætluninni.

Náttúruvá.
Markmið innan ramma málefnaflokks náttúruvár eru þessi: Ljúka á þeim fimm 

framkvæmdaverkefnum sem nú er unnið að fyrir árslok 2018 og bæta við 4-5 verkefnum til 
ársins 2022. Er ekkert við það að athuga nema síður sé.

Áætlað viðbótarfjármagn til þessara starfa er á engan hátt hægt á greina eða meta í 
tillögunni. Til þeirra verður varið 1.255 millj. kr. 2017. Á sú upphæð að duga árlega fram til 
2022?

Meðhöndlun úrgangs.
Markmið í þessum flokki snúa að endurskoðun stefnu og markmiða um endurvinnslu og 

endurnýtingu úrgangs með úrvinnslu/skilagjaldi fyrir árslok 2019. Eftir það á að setja frekari 
markmið um að minnka úrgang sem gilda til 2022. Hér er auðvitað tekið undir þessi almennu 
markmið og vinnu sem að þeim miðar.

Kostnaðardálkar eru tómir í viðkomandi töflum. Gera má ráð fyrir kostnaði við þessa vinnu 
og þar með einnig að honum er ætlað að rúmast í áætlaðri heildartölu viðbótarfjármagns upp 
á 1.285 millj. kr. Í raun nýtist innan við helmingur fjárhæðarinnar til fjölmargra verkefna innan 
alls málefnasviðsins, að frátöldu byggingarfé. Þess vegna er útilokað að gera sér grein fyrir 
því hvort eða hvernig fjármálaáætlun sinnir málefnaflokknum Meðhöndun úrgangs.

Niðurstaða.
Hvernig sem reynt er að meta viðbótarfjárþörf eða hagræðingu sem gæti losað um fjármuni 

innan málefnasviðsins Umhverfismál er útkoman óásættanleg. Það er einfaldlega ekki gert ráð 
fyrir nægu viðbótarfjármagni í fjármálaáætlun svo að ná megi þeim nothæfu markmiðum sem 
þar koma fram. Ógegnsæi og skortur á fjármálaupplýsingum gerir vissulega að verkum að 
neikvætt matið verður gróft en þó ekki meira en svo að miklar fjárhæðir standa á nokkurs vafa 
út af. Það á ekki að vera í boði þegar um er að ræða eitt mikilvægasta málefnasvið 
samfélagsins.

3. Orkumál (15).
Starfsemi á málefnasviði orkumála sem fellur undir umhverfis- og samgöngunefnd snýr að 

stjórnun og þróun orkumála. Í tillögunni (bls. 226) eru taldar upp fjórar aðgerðir (sem að hluta 
eru í raun markmið en ekki aðgerðir): Markmið varðandi orkuskipti í samgöngum, efling 
innviða fyrir rafbíla, samdráttur í losun gróðurhúsagasa úr sjávarútvegi og þróun loftslagsvæns 
landbúnaðar. Á bls. 227 bætast við orð um nauðsyn þess að fanga meira af kolefni 
(koltvísýringi) og binda í jarðlögum. Þar er líka útlistuð sú framtíðarsýn að Ísland verði 
leiðandi í þróun og nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa. Fjögur markmið stjórnunar og þróunar 
orkumála eru svo enn önnur og þrjú þeirra með viðmið í prósentum sem unnt er að fallast á 
við fyrstu sýn. Viðmið er varðar jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar á almennum 
raforkumarkaði er orðað sem framboð í takt við eftirspurn. Tafla með aðgerðum er góðra 
gjalda verð og þar eru fjárupphæðir nefndar á fjórum stöðum (samtals 145 millj. kr.) af átta. 
Um kostnað við hinar fjórar segir að þar verði „forgangsraðað innan ramma“.



Orkuskipti í samgöngum.
Markmið í orkuskiptum í samgöngum, samkvæmt tillögunni, er ákveðið 40% 

endurnýjanlegra orkugjafa árið 2030. Það er ásættanlegt. Í orkuskiptaáætlun sem lögð er um 
þessar mundir fyrir Alþingi (orkuskiptaáætlun ríkisstjórnarinnar) er 10% hlutfall 
endurnýjanlegrar orku í samgöngum á landi fyrir 2020 of lágt en markmið 2040 sett við 40% 
- ekki þegar árið 2030 eins og í fjármálaáætlun. Misræmið vekur vantraust. Ásættanlega 
markmiðinu mætti ná með ívilnunum raf-, tvinn-, metan-, metanól- og vetnisbílum í hag og 
með nægilega hraðri uppbyggingu hleðslustöðva. Allt of lítil áhersla er lögð á þróun í 
framleiðslu innlends eldsneytis og stuðning við að auka hana þar sem hún er hafin.

Eftir eins árs niðurskurð (2017-2018) ganga áætlaðar 60-70 millj. kr. á 4 árum (240-280 
millj. kr. alls) til helmings upp í 145 millj. kr. aðgerðir. Rúmar 60 millj. kr. eiga ganga af 
ríkisfé á ári í tvö ár til innviðauppbyggingar fyrir rafbíla eða alls um 130 millj. kr. Fé til 
þróunarstarfs tengt innlendu eldsneyti er hvergi að finna.

Orkuskipti í sjávartengdri starfsemi.
Markmið í orkuskiptum eru afar lágstemmd. Hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa í 

sjávarútvegi og skyldri starfsemi er áætlað frá 0,2% 2018 til 2% 2022. Nú þegar eru komnar 
fram skipavélar, einkum frá framleiðandanum MAN, sem ganga fyrir metanóli og nokkur 
reynsla orðin til af þeim. Eldsneytið er framleitt hér innan lands og unnt að auka hana hratt. 
Með hvötum og breyttri skattlagningu er unnt að tvö- til þrefalda markmiðin. Samtímis verður 
að hyggja að rafvæðingu hafna. Hún er talin kosta í heild um 7 milljarða kr. Í orkuskiptaáætlun 
ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir rafvæðingu fiskimjölsverksmiðja en aðeins nefnt að kanna 
eigi forsendur rafvæðingar hafna. Síðara atriðið er aftur á móti ekki nefnt í fjármálaáætlun.

Áætlað fjármagn til þessa liðar er falið í 50 millj. kr. upphæð sem deilt er á fimm ár og 
vandséð hvernig það dugar til verulegra framfara.

Orkuskipti í flugi.
Engin markmið, aðgerðir eða viðbótarfjármunir eru nefndir í áætluninni til þessa 

málefnaflokks. Í orkuskiptaáætlun ríkisstjórnarinnar (nú til afgreiðslu á Alþingi) er minnst á 
flugvélar í flughöfnum með þeim hætti að skoða eigi hvort hindranir séu í vegi fyrir 
raftengingu flugvéla á stæðum eða beinlínis skrifað að flugvélum sé skylt að tengjast rafmagni 
á flugvöllum. Þetta atriði virðist hafa gleymst í áætluninni.

Niðurstaða.
Orkuskipti í samgöngum eru að hluta með metnaðarfullum markmiðum til næstu fimm ára 

er verða að teljast að mestu vanfjármögnuð af hálfu ríkisstjórnarinnar. Hingað til hafa rúmir 3 
milljarðar kr. á ári gengið til þessa málefnasviðs. Viðbætur til næstu fimm ára eru of litlar og 
munu orkuskipti ganga of hægt verði farið eftir fjármálaáætlun.

4. Sveitarstjórnir og byggðamál (8).
Sveitastjórnir.

Í fjármálaáætlun er sagt að ein stærsta áskorun þessa málefnasviðs sé þróun sjálfbærra 
byggðarlaga í landinu. Fjölmargt hafi áhrif þar á, svo sem þróun samgangna og fjarskipti. 
orkumál, þróun atvinnugreina, opinber þjónusta, mannfjöldaþróun í landshlutum, þ.m.t. 
framboð og menntun starfsfólks. Þá er vísað sérstaklega í byggðaáætlun og starfræktar 
sóknaráætlanir landshlutanna.

Eins og fram kemur í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um fjármálaáætlun skortir 
hins vegar algjörlega framtíðarsýn fyrir málaflokkinn og engra aðgerða er getið sem leiða eigi



til lykta það sem sagt er að unnið sé að. Í engu er getið sameiginlegra verkefna sem 
samkomulag er um á milli ríkis og sveitarfélaga.

Öllu verra er að framlög til sóknaráætlana til lengri tíma er ekki að finna í áætluninni. Þá 
vísast í kafla um samgöngumál hér að framan þegar að því kemur að uppfylla þau markmið 
sem þó eru sögð nauðsynleg málaflokknum er að sveitarstjórnarmálum kemur.

Ferðamál (14).
Fá mál eru jafnknýjandi varðandi úrbætur og ferðamálin. Það skortir heildstæða sýn og 

stefnu í málaflokknum. Hluta hans er að finna undir málefnasviði atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytisins og verður ekki fjallað um hann hér. Hér hefði mátt setja fram 
heildstæðari nálgun á málaflokkinn.

Hér er að mestu aðeins fjallað um stjórnsýslu ferðamála og rannsóknir, þróun og nýsköpun 
í greininni. Engum blöðum er um það að fletta að slíkt er mikilvægt, en umfjöllunin er rýr og 
hugmyndir sem settar eru fram óskýrar.

Þá verður að minnast á breytingar á lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, en eftir 
þær mun allt fé til framkvæmda á stöðum í opinberri eigu koma í gegnum fjárlög. Þörfin þar 
er um 1 milljarður kr. en samkvæmt fjármálaáætlun verða aðeins 400 millj. kr. fluttar yfir á 
umhverfismál til að hefja framkvæmd landsáætlunar um uppbyggingu innviða til verndar 
náttúru og menningarsögulegum minjum.

Sú hugsun hefur verið allt of ríkjandi þegar að uppbyggingu og vöktun ferðamanna- og 
náttúrustaða kemur að fjárheimildum verði að mæta með sérstökum tekjum. Það hefur hamlað 
uppbyggingu og gengið á náttúruna. Ríkisstjórn með metnað í þessum málum hefði spýtt 
duglega í og sett fjármuni í málaflokkinn með hagsmuni náttúrunnar í huga.

Frárennsli.
Mikilla úrbóta er þörf á þessu málasviði og hafa sveitarfélögin kallað eftir samvinnu við 

endurskoðun reglugerða og að því loknu uppbyggingu með hraði. Það er ekki síst knýjandi 
vegna fjölgunar ferðamanna.

Slíkrar vinnu sér ekki stað í fjármálaáætlun, sem er uppfull af háleitum, en almennum, 
hugleiðingum um nauðsyn úrbóta sem síðan virðast hafa gleymst þegar kemur að 
fjárheimildum.

Fastur úrgangur.
Enginn kostnaður er tilgreindur í kaflanum þegar kemur að því að ráðast í úrbætur á þessu 

sviði. Það bendir ekki til metnaðarfullrar áætlunar á sviði úrgangsmála sem þó er þörf á.

Niðurstaða.
Markmiðssetning er allt of rýr, ekki er einu sinni getið um samninga sem þó eru í gildi við 

sveitarfélögin. Háleit markmið um uppbyggingu eru meira í orði en á borði og allsendis óvíst 
hvernig standa á að fjármögnun. Áætlunin er metnaðarlaus og henni ber að hafna.

Alþingi, 4. maí 2017.

Ari Trausti Guðmundsson.

Kolbeinn Óttarsson Proppé.


